

มติ 5.8 การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร

(1) ที่มาและความสำคัญ

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 5.8 การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพ จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตรฯ เป็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) 1/2556 วันที่ 25 มกราคม 2556 มีมติรับทราบและมอบหมายให้ 1) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป และ 2) คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) พิจารณาแสวงหาวิธีการผลักดันและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 เพื่อให้บรรลุผลตามควรแก่กรณี

(2) สรุปความคืบหน้ามติ

ข้อมติ	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
1. ขอให้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ หน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร กำหนดให้มโนนโยบายและแผนดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้		
1.1 เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการในการตรวจสอบกำกับดูแล โดยการพัฒนาระบบการตรวจสอบกำกับดูแล เพิ่มจุดตรวจสอบอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารที่ผลิตและนำเข้า และเพิ่มความถี่และความครอบคลุมในการตรวจสอบให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อาหารในสินค้านั้น	เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการในการตรวจสอบกำกับดูแล โดยการพัฒนา ระบบการตรวจสอบกำกับดูแล เพิ่มจุดตรวจสอบอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารที่ผลิตและนำเข้า และเพิ่มความถี่ และความครอบคลุมในการตรวจสอบให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อาหารในสินค้านั้น	-
1.2 เพิ่มการลงทุนและสนับสนุนขีดความสามารถของบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการพัฒนาทักษะทางภาษา เพิ่มสมรรถนะห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ที่มี	เพิ่มการลงทุนและสนับสนุนขีดความสามารถของบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการพัฒนาทักษะทางภาษา เพิ่มสมรรถนะห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ที่มี	กระทรวงพาณิชย์มีกลไกเสริมสร้างการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยใน 4 ด้าน ได้แก่ พัฒนาผู้ประกอบการ ขยายตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ สร้าง

ข้อมติ	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
<p>จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยอย่างเพียงพอและกระจายทั่วถึง</p>	<p>ประสิทธิภาพ ทันสมัยอย่างเพียงพอและกระจายทั่วถึง</p>	<p>มูลค่าสินค้า และสนับสนุนการสร้างเล็งอำนวยความสะดวกทางการค้า</p>
<p>1.3 ในการตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่าง ๆ ทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร ให้คำนึงถึงการจัดให้มีผู้แทนภาคประชาสังคมที่เป็นองค์กร ผู้บริโภค ผู้แทนชุมชน นักวิชาการ และ ผู้แทนจากภาคเอกชน ร่วมเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนที่เท่ากัน ทั้งนี้ การคัดเลือกทุกภาคส่วน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม</p>	<p>ตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่าง ๆ ทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร ให้คำนึงถึงการจัดให้มีผู้แทนภาคประชาสังคมที่เป็นองค์กรผู้บริโภค ผู้แทนชุมชน นักวิชาการ และ ผู้แทนจากภาคเอกชน ร่วมเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนที่เท่ากัน ทั้งนี้การคัดเลือกทุกภาคส่วน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม</p>	<p>-</p>
<p>1.4 พัฒนาระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยอาหาร คุณภาพและมาตรฐานของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับสากล</p>	<p>พัฒนาระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยอาหาร คุณภาพ และมาตรฐานของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับสากล</p>	<p>-</p>
<p>2. ขอให้หน่วยงานที่ตรวจสอบ กำกับดูแลการผลิต นำเข้าอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร รวมถึงผู้ผลิตอาหารและสินค้าฯดังกล่าวให้ความสำคัญกับระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานที่เหมาะสม ได้แก่ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่</p>	<p>มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐานและเหมาะสม ทั้งด้านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ด้านการปฏิบัติทางการผลิตที่ดี ด้านระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม</p>	<p>- มกอช. ทำมาตรฐานความปลอดภัยด้านพืชสวน - ทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย asean MRL ซึ่งกำหนดค่าได้ประมาณ 800 ค่า</p>

ข้อมติ	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
<p>ดี หลักการปฏิบัติทางการผลิตที่ดี ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม เพื่อรับประกันความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งนี้ให้รวมถึง ระบบการตรวจสอบสินค้าหรือใบรับรองจากแหล่งผลิตต้นทางในประเทศที่ผลิต และกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล</p>	<p>ผู้บริโภค เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบสินค้าหรือใบรับรองจากแหล่งผลิตต้นทางในประเทศที่ผลิต และกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล</p>	<p>-</p>
<p>๓. ขอให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนากลไกเพื่อบูรณาการข้อมูลความปลอดภัยด้านอาหาร ให้เป็นเอกภาพ ทันต่อสถานการณ์ เข้าถึงได้ง่าย และต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลความปลอดภัยของอาหารในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p> <p>รวมทั้ง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่อสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค เช่น ความรู้เกี่ยวกับฉลากอาหาร เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และบริโภคได้อย่างปลอดภัย</p>	<p>กลไกเพื่อบูรณาการข้อมูลความปลอดภัยด้านอาหาร ให้เป็นเอกภาพ ทันต่อสถานการณ์ เข้าถึงได้ง่าย และต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลความปลอดภัยของอาหารในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p> <p>เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่อสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค เช่น ความรู้เกี่ยวกับฉลากอาหาร เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และบริโภคได้อย่างปลอดภัย</p>	<p>- มกอช. ได้ทำ asean food setting network ทางเว็บไซต์เริ่มงานมาตั้งแต่ปี 2554</p> <p>- (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566-2560)</p>

ชื่อบริษัท	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
<p>4.ขอให้กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง คณะกรรมการอาหารปลอดภัยในระดับพื้นที่ หรือทบวง หรือจัดให้มีระบบ กลไกการพัฒนากระบวนการ รวมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร โดยคำนึงถึงบริบทด้านวัฒนธรรม ศาสนา ในพื้นที่ เช่น อาหารฮาลาล จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยให้มีส่วนร่วมจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภาค ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การคัดเลือกต้องเป็นไปอย่าง โปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งมีการ กำกับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ในกรณีที่มีความจำเป็นต้อง ทำงานระหว่างจังหวัด ขอให้มีการ กลไก การทำงานในรูปแบบกลุ่มจังหวัดตาม ความเหมาะสม</p>	<p>เกิดคณะกรรมการอาหารปลอดภัยใน ระดับพื้นที่</p>	<p>-</p>
	<p>มีระบบ กลไกการพัฒนากระบวนการ</p>	<p>-</p>
	<p>มีแผนยุทธศาสตร์รับมือผลกระทบ ด้านสุขภาพจากอาหารและสินค้า เกษตรที่เป็นอาหาร</p>	<p>-</p>
<p>5. ขอให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และหน่วยงานสนับสนุนทุน วิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชนในท้องถิ่น ให้ ความสำคัญในการส่งเสริมและ สนับสนุนการศึกษาวิจัยผลกระทบจาก การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในประเด็น</p>	<p>ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ความปลอดภัยด้านอาหารฯ</p>	<p>-</p>

ข้อมติ	เป้าหมายของมติ	ความก้าวหน้าของมติ
<p>ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารทั้งทางด้าน สุขภาพ วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป</p>	<p>เผยแพร่ไปยังหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป</p>	
<p>6. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขีดความสามารถ และพัฒนาให้เกษตรกรผู้ผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร สามารถตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน ความปลอดภัยได้ด้วยตนเอง</p>	<p>เกษตรกรผู้ผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร สามารถตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน ความปลอดภัยได้ด้วยตนเอง</p>	<p>1. คู่มือการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร (2564) โดยกรมส่งเสริมเกษตรกรรมและสหกรณ์</p> <p>2. คู่มือสำหรับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ-มกอช.</p>
<p>7. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6</p>	<p>ได้รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6</p>	<p>มีการรายงานต่อที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556</p>